

## ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

ที่ตั้ง : 100 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา ได้เปิดเป็นหน่วยเรียนวิชาชีพอคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรม เกิดผลงานเยาวชน เช่น ที่คั่นหนังสือ โปสการ์ด วาดตัวการ์ตูน และผลิตผลงานตามกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ ของภายในและภายนอกศูนย์ฝึกฯ เช่น การ์ดปีใหม่ การ์ดวันแม่ ที่คั่นหนังสือธรรมะ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โปสเตอร์ของกรมพินิจฯ กระดาษเขียนจดหมายเพื่อจำหน่าย การ์ดอวยพร ปฏิทินฯลฯ



### โครงการสานพันถึงเพื่อน (เยาวชนแกนนำไอทีสอนเยาวชนจากสถานพินิจอื่น)

จัดอบรมการออกแบบกราฟิกอย่างง่าย เช่น วาดการ์ตูน กระดาษเขียนจดหมาย ที่คั่นหนังสือ โปสการ์ด ฯลฯ



### โครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาเบื้องต้นและการประกอบคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา



### รางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Stop Motion ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท/ครั้ง



### การเรียนรู้ผ่านระบบ eDLTV

เช่น เรียนคอมพิวเตอร์ เพื่ออาชีพ (โปรแกรม photoshop)



“หลังจากที่ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ทำให้เด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นับว่าโครงการฯ สามารถบำบัดแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถไปประกอบอาชีพ ได้ในอนาคต”

นายศักดิ์ชัย คำชู ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

“หลังจากที่ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณาได้เข้าร่วมโครงการฯ ก็มีเด็กจำนวนมากได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก รวมถึงมีการพัฒนาตนเอง ด้านพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเยาวชนปล่อยตัวเข้าสู่สังคมก็สามารถปรับตัวและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้”

นายไมตรี นานาน ครูหน่วยวิชาชีพอคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา

“ผมภูมิใจมากเลยครับที่ได้เข้าร่วมโครงการไอทีในโครงการของสมเด็จพระเทพฯ การที่ผมได้เข้าโครงการนี้ทำให้ผมได้เรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพ การทำหนังสือ การวาดภาพเหมือนในคอมพิวเตอร์ การทำการ์ดอวยพรต่างๆ ผมออกมาจากศูนย์ฝึกฯ ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นพี่เลี้ยงค่ายของโครงการไอที ได้นำความรู้ที่ผมได้เรียนมา ไปสอนเพื่อนๆ ต่อ เหมือนผมได้นำความรู้ที่มีมาต่อยอดต่อไปครับ มันเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับ”

เยาวชนแกนนำไอทีศูนย์ฝึกฯ บ้านกรุณา